

BÀI ĐỀ THI SỐ 13

Viết bài Ban Biên Tập

Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 06:25 -

ĐỀ C M VÀ HÌNH THỨC

"Thì i gian trôi qua như mũi tên bay, chẳng ng chẳng đi ai bao giờ"

Tôi có một người bạn, chúng tôi biết nhau qua câu lạc bộ tiếng anh. Tôi không mấy bận rộn vì công việc, chỉ vô tình lọt vào tầm mắt của anh. Công việc đã ngừng ngang đường, đi làm thì làm bánh mì nhé. Lúc này cũng được có hai triệu đồng. Làm bánh mì cũng không kiếm được nhiều tiền lắm:

Mình làm để học mà. Không biết gì mà người ta cho phải là quý lắm rồi." Tôi thắc mắc tại sao trước kia công việc quý trọng tâm học để học để đi đi mà bây giờ lại bị,

đi học làm bánh

,

một ngành

vết việc phải thức đêm dầy sẫm

lười

lười

rất là bèo. Công việc rồi: "đến giờ vì bây giờ: làm bánh là lối sống của công việc. Công việc còn bèo: đi người người làm công việc, hãy làm những gì mình thích, chẳng bao giờ vì chuyện theo đuổi tiền mà biến bản thân thành

một

con người không có cảm. Tiền tuy quan trọng nhưng đó cũng chỉ là vật chất vô hình có thể đến rồi đi bất cứ lúc nào những cảm thì khác - cảm là liều thuốc tinh thần- là để người đi ta vượt qua những thách thức trong cuộc sống này. Có thể đã nhận ra quá muộn cảm của mình, bị việc học để học để đi đi mà bây giờ là

một

thật bất cứ ai những người thì tiếp tục học để học thì cảm trở thành thói làm bánh của tôi sẽ

BÀI ĐỀ THI SỐ 13

Viết bài Ban Biên Tập

Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 06:25 -

n

g

bao

giống thế của hiện tượng. Và tôi nghĩ bạn là một người mà của mình chọn theo đúng nghĩa của nó thì mới chính là một người bạn của tôi. Lúc nghe xong tôi đã cười và chột miệng nói. Một điều mà tôi đã nói ra với chính bạn thân tôi- liệu bạn có nghĩ đã đúng hay đã sai?

Tôi cũng may mắn gặp lại người bạn cũ khoảng gần năm nay tuổi. Có một điều thú vị đi đây làm việc của tôi tốt hơn đi

l

òng

v

òng thì giống. Tôi nghĩ tuổi, không nhiều tiền mà bạn bè năm châu thì nhiều vô kể. Có đi đâu về nhà bạn gia đình phàn nàn. Tôi nói: "Tôi đâu có có sinh ra đâu, tôi nhiên nhiên sinh ra để có một đi hoài vậy." . Làm gia đình - bạn bè bạn chột chột đùa. Tôi cũng chột nghĩ ý làm cái quan đi làm này đâu. Tôi mà một người vô tình xem tivi thấy chương trình "cuộc hành trình th

a

m quan thì giống của các nghề sĩ", một người bạn biết buồn cười cũng là một cái giá cho những người bạn. Tuy nhiên tiền quan trọng hơn những con người rồi cũng sẽ chết - Có sống thì tốt hơn cái chết luôn vui vẻ và hạnh phúc là điều rồi.

<https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif> " >

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện này đều có những hình ảnh đẹp kèm theo có sự nuối tiếc mãi in đậm trong lòng đầy tim. Vì thế, có thể dù muốn những hãy cố gắng để làm những gì mình thích, sống theo cách mà mình muốn. Và hãy nhớ hãy trở thành một người công dân tốt, bình đẳng
mà của mình thành hiện thực chọn đúng mãi chọn theo những đúng nghĩa vô hình kia.

Bạn "Tôi gian trôi qua như mũi tên bay,

chẳng còn đi ai bao giờ "

Đến rồi tôi cứ mãi suy nghĩ, những cảm và hiện thực cuộc đời...

BÀI D THI S 13

Vi t b i Ban Biên T p

Th hai, 06 Tháng 11 2017 06:25 -
